

ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN LỆ THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 280/UBND-TNMT  
V/v phúc đáp sự việc báo nêu về tình trạng  
khai thác đập thạch sét trái phép trên địa  
bàn huyện Lệ Thủy

Lệ Thủy, ngày 19 tháng 02 năm 2016

SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG	
ĐẾN	Số: 399
Chuyển:	Ngày: 21/02/2016
Mã hồ sơ số:	

Kính gửi: - UBND tỉnh Quảng Bình;  
- Sở Thông tin truyền thông;  
- Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh;  
- Báo Công lý;  
- Báo Quảng Bình.

Ngày 15/02/2016, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh có bài "Đổi chiến thuật trộm đập thạch sét trong đêm"; ngày 17/02/2016, Báo Quảng Bình có bài "Chính quyền sở tại có bất lực trong việc ngăn chặn nạn khai thác trộm đất sét trên địa bàn các xã huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy"; ngày 18/02/2016, Báo Công Lý có bài "Quảng Bình: Chính quyền bất lực trong việc ngăn chặn nạn trộm đất sét" với cùng nội dung liên quan đến việc khai thác đập thạch sét trái phép trên địa bàn huyện.

Trước hết, UBND huyện Lệ Thủy trân trọng cảm ơn Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Công Lý và Báo Quảng Bình đã quan tâm, thông tin kịp thời tình hình trên địa bàn huyện. Sau khi nhận được thông tin, ngày 15/02/2016, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên & Môi trường phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan, UBND các xã Ngân Thủy, Sơn Thủy và thị trấn Nông trường Lệ Ninh kiểm tra những nội dung mà quý Báo nêu và bạn đọc phản ánh với Báo Quảng Bình, UBND huyện Lệ Thủy có ý kiến như sau:

Qua kiểm tra khu vực mà quý Báo phản ánh có dấu tích của hoạt động khai thác trái phép đất với khối lượng khoảng 50m<sup>3</sup>, tại vị trí Km 4, Quốc lộ 9B (Tỉnh lộ 10 cũ) thuộc địa giới hành chính xã Ngân Thủy. Theo báo cáo của xã Ngân Thủy thì chiều ngày 13/02/2016, UBND xã Ngân Thủy nhận được tin báo của người dân ở Tổ dân phố 2 Quyết Tiến, thị trấn Nông trường Lệ Ninh về việc Công ty Tài Lộc Phát (trụ sở đóng tại xã Sơn Thủy) cho máy đào để xúc đất sét tại Km 4, Quốc lộ 9B (Tỉnh lộ 10 cũ). Sau khi nhận được tin báo, UBND xã Ngân Thủy đã tổ chức kiểm tra và phát hiện Công ty Tài Lộc Phát khai thác trái phép đất tại vị trí nêu trên với khối lượng khoảng 50m<sup>3</sup>, UBND xã đã yêu cầu Công ty Tài Lộc Phát dừng ngay hoạt động khai thác khi chưa có giấy phép khai

thác khoáng sản, từ đó đến nay không tái diễn tình trạng khai thác trái phép tại vị trí nêu trên.

Qua kiểm tra một số điểm vùng giáp ranh giữa xã Ngân Thủy và thị trấn Nông trường Lệ Ninh cũng phát hiện tại khu vực bãi rác thuộc Tổ dân phố 3B, thị trấn Nông trường Lệ Ninh có hiện tượng khai thác đất trái phép với khối lượng khoảng 70m<sup>3</sup>; theo báo cáo của UBND thị trấn Nông trường Lệ Ninh thì vào lúc 23 giờ, ngày 14/02/2016, tại khu vực bãi rác thuộc Tổ dân phố 3B, thị trấn Nông trường Lệ Ninh có nguồn tin báo xảy ra hoạt động khai thác đất trái phép. Sau khi nhận được tin báo, UBND thị trấn Nông trường Lệ Ninh đã bố trí lực lượng kiểm tra ngay nhưng khi đến hiện trường thì các xe khai thác trái phép đã di dời khỏi địa điểm khai thác, Trước đó, ngày 03/02/2016, tại Tổ dân phố 5, thị trấn Nông trường Lệ Ninh, UBND thị trấn đã phát hiện lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp khai thác đất trái phép đối với Công ty TNHH Tân Hưng Lộc với số tiền 3.000.000đồng.

Đối với công tác quản lý nhà nước về khoáng sản nói chung, đặc biệt là việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác nói riêng đã được UBND huyện quan tâm chỉ đạo. Ngay từ đầu năm 2016, UBND huyện đã có Công văn số 258/UBND-TNMT ngày 05/02/2016 về việc tăng cường bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, theo đó yêu cầu các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai các biện pháp để bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân, nhất là các Công ty xây dựng trên địa bàn hiểu rõ quy định của Luật khoáng sản năm 2010 để thực hiện. Tuy nhiên, lợi dụng trong khoảng thời gian nghỉ tết Nguyên đán Bính Thân một số đối tượng đã lén lút khai thác trộm đất sét tại các vị trí mà quý Báo đã nêu. Ngay sau khi nhận được tin do quý Báo nêu, UBND huyện kịp thời chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan, UBND xã Sơn Thủy, Ngân Thủy và thị trấn Nông trường Lệ Ninh kiểm tra để chấn chỉnh tình trạng trên, đồng thời có Công văn số 273/UBND-TNMT ngày 18/02/2016 về việc tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản trên địa bàn, theo đó yêu cầu Chủ tịch UBND các xã Ngân Thủy, Sơn Thủy và thị trấn Nông trường Lệ Ninh khẩn trương triển khai các biện pháp để bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo các ngành chức năng triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ có hiệu quả tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, các tổ chức chấp hành tốt các quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 và các văn bản có liên quan.

UBND huyện Lệ Thủy báo cáo tình hình sự việc mà quý Báo đã nêu liên quan việc khai thác diệp thạch sét trái phép trên địa bàn đến UBND tỉnh, Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, Báo Công Lý, Báo Quảng Bình được rõ và kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, thông tin của quý Báo trong thời gian tới để UBND huyện Lệ Thủy thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn.

Nơi nhận: *UAC*

- Như trên;
- Sở Tài nguyên & Môi trường;
- Thường vụ Huyện ủy; (B/c)
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



*Lê Văn Sơn*

